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Umsögn um frumvarp til lyfjalaga.

Stjórn Neytendasamtakanna hefur fjallað um frumvarpið. Stjórnin er sammála því markmiði 
fmmvarpsins að gera lyfjasölu frjálsari frá því sem nú er.

Stjórnin hefur þó efasemdir um XIV. kafla fmmvarpsins, þar sem fjallað er um verð á lyfseð- 
ilsskyldum lyljum. Þar er gert ráð fyrir að framleiðendur (hugsanlega erlendir lyljahringir) 
eða umboðsmenn þeirra skuli sækja um hámarksverð þessara lyfja. Ekki verður annað séð en 
að lyfsölum verði þannig gert að semja við heildsöluaðila um álagningu sína. Miðað við það 
hve stór hluti heildsöludreifmgar (innflutnings og framleiðslu) er á hendi eins fyrirtækis og 
dótturfyrirtækis þess, er full ástæða til þess að ætla að þessi fyrirtæki hafi yfirburðarstöðu í 
þeim samningum. Því þarf lyfjagreiðslunefnd, að mati Neytendasamtakanna að ákvarða bæði 
hámarksverð í heildsölu og smásölu.
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